

สรุปการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 28

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 สำนักปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมครั้งที่ 28 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 57 คน สารการประชุมโดยสรุปมีดังนี้

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุลได้เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 ซึ่งการประชุมรอบที่ผ่านมาได้จัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังที่เครือข่ายมีการขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงการจัดประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม และขยับการประชุมเครือข่ายมาเป็นทุก 3 เดือน จากนั้นได้เชิญ น.พ. กิตติ กรรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวทักทายที่ประชุม

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

โดย ดร.กฤษนันท์ เลาะหนับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ยินดีต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน และได้รับรู้การทำงานของเครือข่ายฯ จากพี่อัญชลี คติอนุรักษ์ จากสำนักปลัดฯ ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายมานานแล้ว มีความยินดีในการได้มีการจัดประชุมที่สำคัญและขอเป็นกำลังใจในการทำงานขับเคลื่อนในประสบผลสำเร็จต่อไป

วิทยากรนำเสนอ กรอบการทำงานแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดย ดร.วราภรณ์ แซ่มสนธิ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเรื่องผู้หญิงในสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีการสานพลังเพื่อสร้างเป็นธรรมทางเพศเอื้อให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงสุขภาวะในทุกมิติในสังคม บทบาทหลักของแผนจะทำหน้าที่กระตุ้น หนุนเสริมเติมเต็มช่องว่างของการทำงานขับเคลื่อนและเสริมพลังการทำงานของบุคคลและองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์การทำงาน ใน 3 ส่วนคือ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้เชิงยุทธศาสตร์การทำงานในประเด็น และการพัฒนาและสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะในประเด็นผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ โดยกำหนดกิจกรรมในปีแรกไว้ 10 เรื่องได้แก่ 1) พัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 หลักสูตร 2) สนับสนุนโครงการย่อย 12-16 โครงการ 3) จัดกิจกรรมหนุนเสริม ถอดบทเรียน ค้นหาพฤติกรรมจากโครงการย่อย 4) สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมจัดการความรู้ 5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาคอาเซียน 6) จัดกิจกรรมกำหนดทิศทางการร่วมมือองค์กรผู้หญิงกับนักวิชาชีพสื่อ 7) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพด้านสื่อสารสาธารณะให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์กรผู้หญิง 8) จัดทำสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่แนวคิด กิจกรรมและผลงานของแผนงาน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 หลักสูตรประกอบด้วย

1. ฐานคิดสุขภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ 3 รุ่น ๆ ละ 10 วัน (รุ่นแรก 1-10 ก.ย. 55)
2. การศึกษาเพื่อฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ (Empowerment Counseling) 3 รุ่น ๆ ละ 5-7 วัน (รุ่นสอง 7-11 ธ.ค. 55)

3. กระบวนการด้านสุขภาพของผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 2 รุ่น ๆ ละ 10 วัน (รุ่นแรก 17-26 ต.ค. 55)(7-18 มิ.ย.)

4. วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแนวสตรีนิยม 1 รุ่น 5 วัน (1-5 ต.ค. 55)

หากภาคีของแผนงานที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ในการจัดอบรมหลักสูตรที่ 2-4 มีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านกระบวนการอบรมในหลักสูตรแรกมาแล้วเท่านั้น

ประเด็นแลกเปลี่ยนในการประชุม

- มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งทางแผนงานสุขภาพผู้หญิงชี้แจงว่า กระบวนการอบรมฐานคิดเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการปูพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรอื่นๆ

- หลายหน่วยงานสนใจเข้าตรวจสอบที่ทางแผนงานสุขภาพผู้หญิงฯ กำหนดไว้ ที่ประชุมสรุปว่า ทางผู้จัดการแผน จะส่งกำหนดวันอบรมของแต่ละคอร์ส ในแต่ละรุ่นเข้าในกลุ่มเมลล์ของเครือข่าย เพื่อให้ผู้สนใจเลือกส่งใบสมัครตามเวลาที่สะดวก แต่ละคอร์สหากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่เปิดรับได้ก็ต้องมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรม

สรุปสาระสำคัญของการจัดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 27

โดยสุมาลี โตกทอง ผู้ประสานงานภาคีงานรณรงค์นโยบาย แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศ

การประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 27 จัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงแรมที่เคพาเลซ ซึ่งมีเข้าร่วมการประชุมประมาณ 70 คน เป็นการนัดประชุมต่อจากเวทีจัดประชุมสรุปบทเรียนการทำงานพัฒนาระบบการปรึกษาทางเลือกในศูนย์พึ่งได้ของ 5 รพ.นำร่อง ทำให้การประชุมเครือข่ายฯ ในวันต่อมา มีผู้เข้าร่วมหรือสมาชิกใหม่ที่มาจากศูนย์พึ่งได้ในต่างจังหวัดที่สนใจอยู่ต่อในการประชุมเครือข่ายฯ ด้วย จากนั้นได้สรุปเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง กฎหมายคุ้มครองผู้ถูกระทำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งพบปัญหาเชิงแนวคิดของตัวกฎหมาย ที่ไม่ได้เน้นการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกระทำ แต่เป็นการส่งเสริมการรักษาสถาบันครอบครัว แต่กฎหมายนี้ก็มีมิติใหม่ๆ ที่ใช้สร้างความเข้าใจกับสังคมได้ว่า ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อาทิ การแจ้งเหตุการกระทำรุนแรงถือเป็นหน้าที่ การระบุถึงกระบวนการบำบัดฟื้นฟู มาตรการบรรเทาทุกข์ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังปัญหาเรื่องกลไกและปัญหาวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ และบทบาทของเจ้าหน้าที่ ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ยินดีจะมีส่วนร่วมหากจะมีการขับเคลื่อนประเด็นนี้ต่อไป

(มีเอกสารประกอบ)

นำเสนอความก้าวหน้าในการทำงานขับเคลื่อนเรื่องท้องไม่พร้อม

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานรณรงค์ พรบ.คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยคุณจันทิมา ตรีเลิศ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศ

ในปี 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 1 ไปเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ประชุมมีการทบทวนความคิดเห็นของกฤษฎีกาต่อเนื้อหาของร่าง พรบ. และได้สรุปให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างเนื้อหาของ พรบ.ใหม่ โดยมี ตัวแทนของกฤษฎีกา 2 คนทำหน้าที่ในการรวบรวมเนื้อหาตัว พรบ.ที่เคยมีตั้งแต่

เดิม มาร่วมพิจารณาร่างเพื่อมาเสนอที่ประชุมต่อไป ในการประชุมได้สรุปให้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ร่าง พรบ. ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์” และกำหนดสาระหลักไว้ 4 หมวด เป็นเบื้องต้น สาระสำคัญ ได้แก่

หมวดทั่วไป ว่าด้วยเรื่อง คำนิยาม ปรัชญาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งมีการดึงเนื้อหาจากร่างแรกที่มีความสำคัญมาบรรจุลงในร่างด้วย

หมวดที่สอง ว่าด้วยการบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งจะรวมถึงการแท้งและภาวะแทรกซ้อน

หมวดที่สาม ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐในการทำงาน ซึ่งจะมีรูปแบบคือ รัฐให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ หรือบุคลากรในการทำงาน

หมวดที่สี่ ว่าด้วยคณะกรรมการ

ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างขั้นตอนร่างโดยตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่จะนำหลักการที่หารือในที่ประชุมไปเป็นต้นร่าง คาดว่าร่างจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. หรือส.ค. นี้

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดย คุณสมาลี โดกทอง แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศ

ภายหลังจากได้มีการทำข้อตกลงระหว่าง สสส.กับ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และในปี 54 ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานบ้านพักระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน จึงได้มีการทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ทำงานใน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่เรื่องการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ การพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด และการจัดการความรู้ในการจัดประชุม คณะทำงานได้กำหนดแผนปฏิบัติการในกลางปี 55 กำหนดให้มีการจัดอบรมสร้างความเข้าใจแนวคิดเรื่องเพศและท้องไม่พร้อม และการจัดอบรมการปรึกษาทางเลือก ก่อนที่จะมีกระบวนการพัฒนาระบบ ตอนนี้อยู่ที่ พม.ได้ทำหนังสือแจ้งแก่ทางปลัดกระทรวงเพื่อรับทราบ และทางอธิบดีกรมได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าฯในการจัดตั้งเป็นคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดต่อไป

งานบูรณาการพื้นที่จังหวัดอุดรดิติต์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

สสส.ได้ทำงานสร้างจังหวัดบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม ซึ่งมี 3 จังหวัดนำร่อง คือ อุดรธานี มหาสารคาม และอุดรดิติต์ ซึ่ง แผนงานฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการทำงานในจังหวัดอุดรดิติต์ ซึ่งกำหนดกิจกรรมเริ่มต้นที่การจัดกระบวนการอบรมแนวคิด และการอบรมทักษะการปรึกษาทางเลือกให้กับ รพสต. 3 พื้นที่ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม และเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งใน step ต่อไปจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ โดยจะมีกิจกรรมในการดูงานที่บ้านพักฉุกเฉิน และโรงพยาบาลพุ่มธานี ก่อนที่แต่ละออกแบบบริการของแต่ละหน่วยในการให้บริการแก่วัยรุ่น

งานจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศได้เป็นกระบวนการจัดอบรมแนวคิดเรื่องเพศเพื่อทำความเข้าใจเรื่องท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นและทักษะเบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม จัดโดย สำนักคุ้มครองหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ 75 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ในเดือนกรกฎาคม โดยจะมีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ เข้าอบรมรุ่นละ 75 คน

งานพัฒนาเครือข่ายให้ความช่วยเหลือจังหวัดปทุมธานี โดย คุณวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม (PP) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดกระบวนการเสริมศักยภาพให้กับ จนท.ใน รพ.สต. และครูโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มจัดการอบรมครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้เชิญทาง แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศและทาง องค์กรแพท เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งแรกมีเข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คน จาก จนท.แต่ละแผนกในโรงพยาบาลปทุมธานี พยาบาลจาก รพ.สต.ในอำเภอเมืองปทุมธานี และโรงเรียน/ขยายโอกาส ในเขตพื้นที่ ผลการจัดประชุมเป็นที่น่ายินดีเพราะสามารถเปิดมุมมองต่อปัญหาท้องไม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และกลุ่มครูให้เข้าใจความซับซ้อนของปัญหาได้มากขึ้น ทาง รพ.มีแผนจะจัดอบรมให้ รพ.สต.ในทุกอำเภอใน จังหวัดปทุมธานีต่อไป

วาระหรือในการประชุม

1. เรื่องกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ (มีเอกสารประกอบ)

คุณทัศนัย ชันตยาภรณ์ องค์กรแพท ได้นำเสนอถึงที่มาของการทำกรอบหลักเกณฑ์ในการจัดทำกองทุนนี้ขึ้น และนำเสนอร่างเนื้อหาของกองทุนประกอบด้วย 1) เรื่องสภาพปัญหา 2) เกณฑ์เด็กและสตรีที่เข้าข่ายขอรับความช่วยเหลือ 3) เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 4) โครงสร้างการบริหารกองทุน 5) ที่มาของเงินกองทุน 6) การพิจารณาการช่วยเหลือ 7) ช่องทางการช่วยเหลือ จากนั้นได้ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้มีความชัดเจน

สรุปประเด็นที่เสนอความคิดเห็นดังนี้

- 1) เรื่องชื่อกองทุน มีการเสนอว่า
 - ควรใช้ชื่อ “กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม” เพื่อให้สอดคล้องกับความช่วยเหลือ
 - ควรใช้ชื่อว่า กองทุนช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤตจากความรุนแรงทางเพศ เกรงว่าจะไม่ครอบคลุมต่อวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

ที่ประชุมยังไม่ได้สรุปเรื่องชื่อแต่มีการชี้แจงว่า การใช้ชื่อว่ากองทุนช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมนั้นมีความละเอียดอ่อนทางสังคมมาก และมองว่า การมีคำว่า ความรุนแรงทางเพศมีความครอบคลุมต่อปัญหาท้องไม่พร้อม ซึ่งเป็นความรุนแรงทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว ซึ่ง รศ.ดร.กฤตยา ยินดีจะเขียนกรอบแนวคิดเป็นภาคผนวกในเชิงการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการวางกรอบการจัดตั้งกองทุน

- 2) เรื่องการระดมทุน มีการแลกเปลี่ยนว่า การทำเป็นกองทุนช่วยเหลือจะมีแต่เงินที่จ่ายออก จึงต้องมองหา รูปแบบการระดมทุน ซึ่งในการประชุมได้ เสนอรูปแบบการระดมทุน เช่น การจัด event ต่างๆ เพื่อระดมทุน การขอทุนจากต่างประเทศ และการรับบริจาค การเชื่อมโยงงานในเชิงธุรกิจทางสังคม
- 3) เสนอให้มีการตัดเกณฑ์เด็กและสตรีที่เข้าช่วยในการรับความช่วยเหลือในข้อที่ 1 เรื่องมีฐานะยากจนออก เพราะในข้ออื่นๆ ที่กำหนดไว้มีความครอบคลุมประเด็นนี้แล้ว
- 4) เสนอให้มีการศึกษาเป็นกรณีศึกษาเรื่องการติดตาม การให้ความช่วยเหลือและกรอบเวลาของความช่วยเหลือ เพื่อหาค่าใช้จ่ายต่อราย และนำมาเป็นฐานการวางแผนการทำงานงบประมาณช่วยเหลือ
- 5) กำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อรายไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน โดยมี คณะกรรมการกองทุน (ยังไม่ได้ระบุจำนวนคน) พิจารณา

ที่ประชุมได้กำหนดคณะทำงานในการพิจารณากรอบและเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนในเบื้องต้น คือ

- 1) คุณบุญพลอย ตูลาพันธ์ จากสำนักบริหารการสาธารณสุข
- 2) คุณวรภัทร แสงแก้ว จาก โรงพยาบาลปทุมธานี
- 3) คุณทัศนัย ชันตยาภรณ์ จากองค์การแพธ
- 4) คุณศรีสุมาลย์ ศาสตร์สาระ จาก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
- 5) คุณวรวุฒิ เลิศเชาวนะ จากโครงการสนับสนุนการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กรมสุขภาพจิต
- 6) คุณเรณู ชูนิล จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
- 7) คุณอัษฎิสี คติอนุรักษ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
- 8) รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
- 9) คุณณัฐยา บุญภักดี แผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศ

ในการจะกำหนดวันประชุมคณะทำงานจะมีการแจ้งสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้

2. การ up date การขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในหลักประกันสังคม

ทางคุณทัศนัยได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในการเข้าถึงสิทธิประกันสังคมของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เพื่อขอทราบแนวปฏิบัติในการให้บริการกรณียุติการตั้งครรภ์ ซึ่งพบว่า แนวทางการช่วยเหลือเป็นไปตามความเข้าใจของบุคลากรต่อปัญหาเป็นรายๆ ไป จึงมีแนวคิดในการทำหนังสือถึงรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอทราบแนวทางในปฏิบัติที่ชัดเจน โดยได้นำร่างจดหมายมาเสนอในที่ประชุมพิจารณา และขอความเห็นในการให้ รศ.ดร. กฤตยา เป็นผู้เซ็นหนังสือในนามเครือข่าย โดยจะมีเอกสาร ระบุรายชื่อองค์กรสมาชิกเครือข่าย แนบท้ายไปด้วย

ที่ประชุมมีการเสนอให้มีการจัดเวทีภายหลังการยื่นจดหมายต่อรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในหัวข้อ “ความเจ็บป่วยของผู้หญิงที่ประกันสังคมยังไม่ครอบคลุม” ซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิฯ ยินดีเป็นรับเจ้าภาพในการจัดเวที (เอกสารประกอบการประชุม)

3. การจัดเวทีประชุม International Congress on Women’s Health and Unsafe Abortion

รศ.ดร.กฤตยา กล่าวถึงการประสานงานกับทางคุณหญิงลักษณี่ที่เป็นผู้ประสานการจัดเวทีดังกล่าว ในประเด็นอัตราค่าลงทะเบียนของคนไทยยังสูงมาก ที่ประชุมเห็นว่า คนไทยควรมีอัตราค่าลงทะเบียนในราคาที่ถูกลงหรือไม่ต้องเสียอยู่ระหว่างรอผลสืบหน้า ในที่ประชุมเองมีสมาชิกเครือข่ายที่แสดงความสนใจเข้าร่วมประชุมมีประมาณ 10 คน (เอกสารประกอบการประชุม)

การนำเสนอความก้าวหน้าของกลุ่มย่อยในเครือข่ายฯ

กลุ่มงานป้องกัน

คุณเรณู ชูนิล จากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวถึงการได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว/การคุมกำเนิด จากบริษัทฯ ที่ตั้งใจจะคืนประโยชน์ให้สังคม ตอนนั้นได้จัดอบรมให้กับ จนท.สาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งได้ทำไปแล้วประมาณ 30 แห่ง เป็นการรื้อฟื้นความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว

กลุ่มบริการยุติการตั้งครรภ์

คุณทัศนีย์ กล่าวถึงกิจกรรมในรอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ

เดือนมีนาคม ได้มีการจัดประชุมวิชาการเรื่องบทบาทการทำแท้งด้วยยาเกี่ยวกับการลดอัตราการตายของแม่และช่วยชีวิตผู้หญิง ร่วมกับ women on web และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

เดือนพฤษภาคม จัดประชุมหารือเรื่องบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา โดยมีตัวแทนจาก รพ.รามธิบดี รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬามายให้ข้อมูล และการนำเสนอแนวทางการดูแลวัยรุ่นท้องไม่พร้อมในคลินิกวัยรุ่น รพ.รามธิบดี

(มีเอกสารประกอบ)

กลุ่มงานบ้านพัก(รอคลอด)

คุณชนรัตน์ จากบ้านพระคุณได้ กล่าวถึงกิจกรรมในรอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ กลุ่มงานบ้านพักได้จัดเวทีเสริมพลังคนทำงานบริการบ้านพักโดยมีคุณทีชา ณ นครและคุณกัญจริยา สุขรุ่งมาเป็นวิทยากรและนำกระบวนการพูดคุย

(มีเอกสารประกอบ)

กลุ่มปรึกษาทางเลือก

คุณสุมาลี จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กล่าวถึงผลสืบเนื่องการเวทีถอดบทเรียนการปรึกษาทางเลือกที่พัทยาซึ่งได้โครงสร้างหลักสูตร ได้นำมาออกแบบการอบรมและได้นำไปจัดกระบวนการให้กับ โครงการบูรณาการอุดรดิตถ์ และการอบรมเสริมศักยภาพบุคลากรของ รพ.ปทุมธานี ซึ่งพบว่า เงื่อนไขเรื่องเวลาที่ไม่เต็มที่และจำนวนคนที่มีความจำเป็นทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการอบรมที่ยังไม่ลงตัว กรอบเนื้อหาหลักที่ใช้ในการอบรมคือเรื่องอำนาจโครงสร้างความรุนแรง และโครงข่ายความรุนแรง และเสริมด้วยกระบวนการสร้างทีม ซึ่งพบว่า การทำกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ จะเน้นการเปิดมุมมองเพื่อทบทวนการทำงานที่ผ่านมาไปสู่การออกแบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อเยาวชนมากขึ้น

ประเด็นอื่นๆ ในที่ประชุม

- การจัดประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นเวทีสำหรับสมาชิกเครือข่ายฯ
- การจัด work shop อบรม เรื่องการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่จาก women on web ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ และจะมีล่ามแปล ให้กับสมาชิกเครือข่าย ซึ่งยังไม่ถึงปริมาณสนับสนุน
- การ up date ข้อมูลงานเครือข่าย ใน website ให้ทันสมัยเพราะมีผู้สนใจมากขึ้น

ที่ประชุมกำหนดวันประชุมครั้งต่อไปวันที่ 27 กันยายน 2555 จัดที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-----ปิดการประชุมประมาณ 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน-----

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมครั้งที่ 28

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุมนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 สำนักปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข

| หน่วยงานทางวิชาการ | |
|-----------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล | สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 2. ดร.วราภรณ์ แซ่มสนิท | แผนงานสุขภาพของผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมแพศวิถึศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 3. คุณเจษฎา แต่สมบัติ | ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 4. ผศ.พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ | วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด |
| หน่วยงานภาครัฐ | |
| 5. น.พ.กิตติ กรรภิรมย์ | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข |
| 6. คุณอัญชลี คติอนุรักษ์ | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงฯ |
| 7. คุณรพี ไแก้ววิเชียร | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงฯ |
| 8. คุณบุญฤทธิ สุจริตช | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 9. คุณเรณู ชูนิล | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 10. คุณสุรัตนา เตาะโฮสง | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 11. คุณสุวารี วงศ์โรจนานันท์ | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 12. คุณธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข |
| 13. คุณบุญพลอย ตูลาพันธุ์ | สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข |
| 14. คุณเครือทิพย์ จันทธานีวิวัฒน์ | สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวง สาธารณสุข |
| 15. คุณวรวิมล เลิศชาวนะ | กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข |
| 16. คุณเกศินี เพียรดี | กรมคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พม. |
| 17. คุณรุจิรพรรณ เลิศศิลาทอง | สำนักพัฒนาสังคม สทง.สังคมสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม |
| 18. คุณอินธิรา สายสิญจ์ | สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก |
| 19. คุณสรัญญา สวัสดิ์กนก | บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม |
| 20. คุณนภาพร ปฐมพรวิวัฒน์ | บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครปฐม |
| 21. คุณเอลาวัน วรรณวงษ์ | บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ |
| 22. คุณโชติกา อุณเพ็ง | บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรปราการ |
| 23. คุณประภาพร บุณาค | ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ |
| 24. คุณวรวิมล รัตนบริรักษ์ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ |
| 25. คุณนุชนารถ เทพอุดมพร | โรงพยาบาลสมุทรปราการ |
| 26. คุณมณีทิพย์ วีระรัตนมณี | โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา |
| 27. คุณนงรัตน์ ทับทิมไทย | โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา |
| 28. คุณเอกกมล สำลีรัตน์ | โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 29. คุณวราภรณ์ แสงแก้ว | โรงพยาบาลปทุมธานี |
| 30. รต.หญิง กาญจนา สมบัติศิริพันธ์ | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ |
| องค์กรอิสระและองค์กรพัฒนาเอกชน | |
| 31. คุณวิสา เบญจมะโน | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ |
| 32. คุณอติติยา เดวีเลาะ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ |
| 33. คุณศรีสุมาลัย ศาสตร์สาระ | กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) |
| 34. คุณพัฒนา จินดาปราณีกุล | กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) |
| 35. คุณนิรชา อัครวีธากุล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) |
| 36. คุณวิฑูรย์ บุตรสาระ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) |
| 37. คุณทัศนัย ชันตยาภรณ์ | องค์การแพธ (PATH) |
| 38. คุณวราภรณ์ นราเวช | Concept foundation |
| 39. คุณมัทนา เขตมี | Women on Web |
| 40. คุณกานต์วี ดาวเรือง | Women on Web |
| 41. คุณตุลู่ (Tulu) | L.W.C ศูนย์ธารทิพย์ |
| 42. คุณศศิธร ออกหาญ | องค์การแฟรนด์อินเตอร์เนชันแนล |
| 43. คุณชนรัตน์ อ้อยหวาน | บ้านพระคุณ จังหวัดสมุทรปราการ |
| 44. คุณอุตร อินหอม | สหทัยมูลนิธิ |
| 45. คุณศรีนทิพย์ นิ่มแสง | บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี |
| 46. คุณวีรรัตน์ ลีชานนท์ | บ้านสุขฤทัย พระคินศรีชุมบาล |
| 47. คุณสมรรถธรรม สุขนรินทร์ | สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน |
| 48. คุณณัฐฐพัชร คงคิน | มูลนิธิเพื่อนหญิง |
| 49. คุณณรงค์ฤทธิ สีหาราช | มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท |
| 50. คุณดวงดล รงค์เดชประทีป | มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว |
| 51. นายพิเชษฐ พงษ์หงษ์ | มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย |
| 52. คุณวันดี จีรภัทร | บ.คลองตันการแพทย์ จำกัด |
| 53. คุณกนกวรรณ ศรีดี | บ.คลองตันการแพทย์ จำกัด |
| 54. คุณสุมาลี โตกทอง | แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง |
| 55. คุณจันทิมา ตรีเลิศ | แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง |
| 56. คุณปัทมาพร พูนมีทรัพย์ | แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง |
| 57. คุณณัฐยา เดชดี | แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง |

